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ทำไมคนชอบพับกลีบดอกบัวที่ถวายพระ...?

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เปรียบมนุษย์ดังดอกบัว 4 เหล่า 
ดังนั้นการที่ชาวพุทธนำดอกบัวไปไหว้พระ หรือถวายพระ
ก็เครื่องแสดงการสักการะว่าพร้อมที่จะเป็นบัวที่เบ่งบานพร้อมที่จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  
 ในสมัยโบราณจึงนำดอกบัวบานไปถวายพระ  ***เน้นว่าเป็นดอกบัวบาน***

 เมื่อโลกเปลี่ยนไป การนำดอกบัวบานมาถวายพระทำได้ไม่สะดวกนักในหลายๆ เรื่อง เช่น
เรื่องการตลาด (สมัยก่อนไม่ต้องไปซื้อหาดอกบัวที่ไหน ก็เก็บเอาในหนองน้ำ ในบึงข้างบ้านก็ได้แล้ว)
อีกทั้งดอกบัวบานจะมีเวลาในการคงอยู่น้อยกว่าดอกบัวตูมหลายๆ คนก็ไม่มีเวลามาเปลี่ยนดอกบัวบ่อยๆ
จึงเป็นเหตุให้ดอกบัวตูมมาแทนที่ ดอกบัวบาน   ***แล้วคนเราก็พับกลีบดอกบัว หรือจับจีบดอกบัว
เพื่อให้เป็นดอกบัวบานไปแทน การพับดอกบัวที่ถูกตามคติธรรม จึงควรพับดอกบัวให้ถึงกลีบสุดท้่าย
ถึงใจเกสร***.....
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